

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl เดือนมกราคม 2020



วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขึ้นอีกครั้ง

โดย แรนด้า แชนซ์



พายุฝนที่ใกล้เข้ามาทำให้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น
บรรยากาศสงบนิ่งขณะที่กลิ่นโลหะลอยอบอวลอยู่ในอากาศ

หญ้าและกิ่งไม้ที่โน้มเอนเพราะน้ำหนักของใบไม้กลับมีสีเขียวเข้มขึ้นเมื่อเทียบกับท้องฟ้าสีเทา
สายฟ้าแลบเป็นรอยแยกเมฆ ลมหมุนเป็นวงพัดพาเอาฝุ่นขึ้นมาขณะที่ฝนเม็ดโตเริ่มตกลงบนพื้นดิน
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักราวกับฟ้ารั่วขณะที่เสียงฟ้าร้องทำให้กระจกสั่นสะเทือน เมฆฝนหายไปทีละน้อย
และสายฝนก็ซาลงเป็นสายน้ำที่ไหลลงมาเอื่อยๆ ต่อมาก็เป็นหยด และหยุดไปในที่สุด
ทุกสิ่งได้รับการชำระจนสะอาดและปกคลุมไปด้วยแสงสะท้อนของฝนที่เพิ่งตกลงมา

บางครั้งวิญญาณของดิฉันเองมีฝุ่นเกาะและแห้งแล้ง หากว่าดิฉันไม่ได้ใช้เวลาในทุกๆ
วันอย่างสม่ำเสมอกับพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของดิฉันแล้ว ดิฉันก็มองเห็นแต่ข้อจำกัดและมองอะไรก็ไม่ชัดเจน
ตาที่เพ่งดูก็จะมองแต่ตัวเองและสนใจแต่สิ่งที่เป็นด้านลบ
ดิฉันปล่อยให้ความตระหนกและกังวลใจทำให้การมองเห็นของดิฉันพล่ามัว
บางครั้งความขมขื่นและกลัวอาจค่อยๆ ซึมซับคลานเข้ามายังวิญญาณของดิฉัน และท้ายสุด
ดิฉันก็จะมองไม่เห็นวัตถุประสงค์ของตนเองอีกต่อไป หากดิฉันไม่อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเสมอ และ
"บริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะ" (เอเฟซัส 5:26) ดิฉันก็จะหมดหวัง ไม่มีความสุข
และเป็นกังวลใจอย่างมาก

แต่มีสถานที่ลับซึ่งดิฉันก้มหน้าลงที่พื้น และพระวิญญาณของพระองค์ชำระล้างดิฉัน "ข้าแต่พระเจ้า
ในเวลาเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์
ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการบูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่" (สดุดี 5:3)
และในระหว่างบทสนทนากับพระองค์ในแต่ละวัน และขณะที่อ่านพระวจนะของพระองค์นั้น
ความรักของพระองค์ก็หลั่งไหลลงมาเหมือนพายุฝน ในช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับพระองค์
น้ำตาของดิฉันไหลออกมาขณะที่พระองค์ทรงชำระวิญญาณของดิฉัน
และฝุ่นและรอยเปื้อนของชีวิตในแต่ละวันนั้นก็ไหลทิ้งไป
ไหลที่หนักอึ้งเพราะความกังวลใจก็ยึดตรงขึ้นมามากครั้ง
ดวงตาที่เปราะเปื้อนแห่งความวุ่นและความกังวลใจของชีวิตกลับชัดเจนขึ้นในทันที

และมองเห็นชัดอีกครั้งเมื่อดิฉันฟังฟังพระองค์ เหมือนเช่นเด็กเล็กๆ
และพระองค์ทรงอภัยดิฉันขึ้นมาเพื่อที่จะมองเห็นจากจุดที่พระองค์ทรงมองเห็น

เมื่อเกือบ 100 ปีมาแล้ว เฮเลน เล็มเมล เขียนเนื้อเพลงที่ได้รับความนิยมเสมอมาที่ว่า "จงหันมองพระเยซู
จงมองดูพระพักตร์งามเลิศของพระองค์
และสิ่งสารพัดในโลกจะมีดลลงอย่างน่าแปลกเพราะพระสิริและพระคุณของพระองค์"
แม้ว่าตาของดิฉันจะหลับอยู่ในเวลาอธิษฐาน
แต่ดิฉันกลับมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อดิฉันอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์
และวัตถุประสงค์ของดิฉันชัดเจนขึ้นอีกครั้ง ความกังวลใจหายไปเมื่อพระองค์ทรงโอบอ้อมดิฉันไว้
พระองค์ทรงเป็นของดิฉัน และดิฉันเป็นของพระองค์

หมายเหตุ: แรนด้า แชนซ์ จบปริญญาโท สาขาการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต และได้รับใบอนุญาต LPC Intern และ LMFT Associate
เป็นนักพูดและนักเขียน เธออาศัยอยู่ที่รัฐเท็กซัสกับเซน สามี และลูกๆ สามคน

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

โดย เมธานี สเลดจ์



ดิฉันซื้อเสื้อกันหนาวตัวหนึ่งให้สามี เสื้อตัวนั้นเขียนว่า "ฉันอธิบายให้เธอฟังได้
แต่ฉันเข้าใจแทนเธอไม่ได้" หากว่าดิฉันไม่ได้เห็นจากมุมมองของคนอื่นแล้ว
ดิฉันก็ไม่อาจเข้าใจคนๆ นั้นได้เลย เมื่อเราเข้าใจ "เหตุผล" เราก็มองเข้าไปในสิ่งที่
ในโลกที่ไม่แน่นอน ปล่อยครึ่ง

ดิฉันอธิษฐานโดยที่ตายังคงมีดมิตเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ อย่างไรก็ตาม
ดิฉันเป็นลูกของพระเจ้า จึงควรอธิษฐานโดยที่มีวิสัยทัศน์ของพระเจ้า

และมองดูชีวิตของลูกๆ ผ่านสายตาของพระเยซู

นี่แหละจะเปลี่ยนการอธิษฐานจากการร้องขอด้วยความกลัว

กลายเป็นการสนทนาโดยมีความคาดหวัง พระเยซูทรงมีมุมมองแบบใหม่เมื่อพระองค์ทรงอธิษฐาน

ความเชื่อ: "พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่า 'ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์
ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์' (ยอห์น 11:41) คำอธิษฐานที่มีพลังทำให้เกิดผลสำหรับลูกๆ
ของดิฉันเริ่มต้นขึ้นจากความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของดิฉัน
ความเชื่อมั่นนี้จะนำความคาดหวังมาสู่ชีวิตแห่งการอธิษฐานของดิฉัน

การสำแดง: "ในโมงนั้นเอง พระเยซูทรงมีความเปรมปรีดิ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตรัสว่า 'ข้าแต่พระบิดา
ผู้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลก ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์
ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด แต่ได้ทรงสำแดงให้ผู้น้อยรู้'" (ลูกา 10:21)
การทดลองและชัยชนะในชีวิตของลูกๆ เป็นทั้งเหตุผลของความชื่นชมยินดีและความไว้วางใจ
เพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสำแดงทางฝ่ายวิญญาณ คนหนุ่มสาวชอบการเรียนรู้
และเราควรอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดใจของพวกเขาคือต่อความจริงของพระองค์

ความรัก: "ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่า 'โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่า เขาไม่รู้ว่า
เขาทำอะไรร'" (ลูกา 23:34)

ความรักและการให้อภัยเป็นแรงกระตุ้นพระเยซูแม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอันเลวร้าย
ดิฉันขอที่จะเต็มใจอธิษฐานเผื่อลูกๆ เสมอ โดยที่พึ่งพาความรักอันไร้ขีดจำกัดขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะความไร้ประสบการณ์ ลูกๆ จะสะดุด แต่เพราะไม่กางเขน
ความล้มเหลวของพวกเขาก็ไม่ใช่จุดจบของเขา

ความจริง: "เมื่อพระเยซูตรัสตั้งนั้นแล้ว พระองค์ก็...ตรัสว่า... และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเข้ามา" (ยอห์น 17:1, 3)
สิ่งใดก็ตามที่ดิฉันขอเพื่อลูกๆ ก็เพื่อที่พวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซู
และตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ดิฉันจะไม่ขอสิ่งใดที่จะเอาใจของพวกเขามาจากพระองค์

แต่ดิฉันมอบพวกเขาไว้ในพระหัตถ์และน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยความเต็มใจ
เพราะนั่นเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้ว

“และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้” (เอเฟซัส 1:18)
ขอน้ำพระทัยของพระองค์ทำให้ใจของดิฉันสว่างขึ้น
เพื่อที่คำอธิษฐานของดิฉันจะเป็นตามวัตถุประสงค์ของพระเยซูเพื่อลูกๆ ของดิฉัน

หมายเหตุ: เบธานี สเลดจ์ และคาร์ล สามี่ของเธอ เป็นมิชชันนารีประจำประเทศเยอรมนี
เธอเป็นผู้ประสานงานด้านการอธิษฐานสำหรับประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน (GSN) เธอรักลูกๆ ของเธอ
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของแผนกรวิของ GSN ด้วยความเต็มใจ

สายตา 20/20

โดย แวนด้า ซาวิส



มาระโก 8:22-25: พระองค์กับสาวกจึงไปยังเมืองเบธไซดา

เขาพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้น พระองค์ได้ทรงจับมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้าน เมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้น และวางพระหัตถ์บนเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสถามว่า “เจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่” คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่า “ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา” พระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีก แล้วเขาก็เพ่งดู และตาก็หายเป็นปกติ แลเห็นสิ่งทั้งหลายได้ชัด

คำอธิษฐานประจำวันเพื่อวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขึ้นอีกครั้ง:

การมองเห็นด้วยตาเป็นของขวัญที่มีค่าซึ่งเรามักจะละเลย

ทุกสิ่งทางฝ่ายเนื้อหนังมีความหมายทางฝ่ายวิญญาณ เราดูแลตาของเราโดยการตรวจสายตา

ตัดแว่นใส่เลนส์ที่เหมาะสม หรือแม้แต่รับการผ่าตัด ในท่านองเดียวกัน

เราต้องตั้งใจประเมินการมองเห็นทางฝ่ายวิญญาณของเราอย่างเป็นประจำด้วยเช่นกัน

คำอธิษฐานเพื่อวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนอีกครั้งในชีวิตของดิฉัน และในชีวิตของคนที่ดีฉันรักเป็นอย่างนี้
ดิฉันอธิษฐานขอพระเยซูทรงสัมผัสใจเรา ช่วยให้เรามองเห็นอีกครั้ง ช่วยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจน

องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ข้าพระองค์กลัวว่าครอบครัวและตัวของข้าพระองค์จะสายตาสั้น

มองสิ่งที่อยู่ใกล้เป็นภาพที่ไม่ชัดเจน เพราะสถานการณ์ปัจจุบันนั้นช่างยุ่งเหยิง ไม่มีทิศทาง วัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายที่ชัดเจน ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนใจ เศร้า และสิ่งที่ทำให้ผิดหวัง

ดูเหมือนว่าจะไม่อาจคาดหวังสิ่งใดได้เลย พระเจ้า ขอทรงช่วยให้เราเห็นและเชื่อ

พระองค์ทรงมีแผนการสำหรับอนาคตของเรา และชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

ขอทรงรักษาครอบครัวและตัวของข้าพระองค์จะสายตายาว

เรามองปัจจุบัน และสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ในชีวิตนั้นไม่ชัดเจน เพราะความอึดอัดใจ ความหวัง คาดหวัง

และรอคอยวันที่ดีกว่า ขอทรงช่วยให้เราเข้าใจด้วยเถิด การมองเห็นของเรา “ถูกบิดเบือน”

สายตายาวนี้ทำให้เราเห็นแต่ด้านลบของ “ปัจจุบัน” ขอทรงอย่าอนุญาตให้ศัตรูทำให้เราตาบอด

ขอทรงช่วยให้เรามีใจขอบพระคุณ และอยู่กับปัจจุบันในชีวิต และเห็นสิ่งดีๆ รอบๆ ตัวเรา

พระองค์เจ้าข้า สายตาที่ยาวนี้บางครั้งเกิดจากอายุที่มากขึ้น เมื่อเราอายุมากขึ้น

ความยืดหยุ่นของการมองเห็นของเรา

ขอทรงช่วยเราวางแผนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและการรับใช้ของเราเมื่อเรามีอายุมากขึ้น

เราไม่อยากจะสูญเสียวิสัยทัศน์และแรงผลักดัน แต่เราต้องการเป็นผู้ทำให้เกิดผลและเกิดผลทุกๆ

วันในชีวิตของเรา

องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรักษาสายตาที่เอียงที่ทำให้ครอบครัวของข้าพระองค์มองอะไรๆ ไม่ชัดเจน

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้ตาของเรามองไม่เห็นแสงสว่างของพระองค์ ทุกอย่างก็บิดเบือนไปหมด

ตารางที่ยุ่งและปฏิทินที่เต็มไปด้วยกิจกรรม ทำให้ชีวิตของเราไม่สอดคล้องกับ “แสงสว่าง”

แห่งพระวาระและพระวิญญาณของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์ได้มองเห็นอีกครั้ง

ในพระนามพระเยซู

หมายเหตุ: แวนด้า ซาวิส เป็นประธานสตรีภาคเหนือ คาร์โรไลนา (NC District Ladies Ministries) เธอและเจฟ สามีมของเธอ เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรในเมืองสปริงเลค รัฐนอร์ท คาร์โรไลนา ตั้งแต่ปี 1981 ปัจจุบัน เธอเป็นเจ้าของธุรกิจ นักเขียน นักพูด และแม่ของลูก เธอกำลังจะมีหลานคนที่ 9 ในเดือนนี้!